

ปีที่ 15 ฉบับที่ 681 : วันจันทร์ที่ 3 กันยายน - วันอาทิตย์ที่ 9 กันยายน 2555 (หน้า A5)

ท่าเรือประจวบคว้ารางวัล 2 ปีซ้อน ยกความปลอดภัย-ใส่ใจสิ่งแวดล้อม



ท่าเรือประจวบ คว้ารางวัลสถานประกอบการดีเด่นความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ระดับประเทศ 2 ปีซ้อน

เมื่อเร็วๆ นี้ นายถาวร คณานับ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือพีพีซี หนึ่งในกลุ่มบริษัทเครือสหวิริยา ผู้นำด้านท่าเรือน้ำลึกเอกชน ในโอกาสที่ท่าเรือประจวบ สำนักงานอำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้า

รับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานระดับประเทศ ประจำปี 2555 ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 จากนายอนุสรณ์ ไกรวัตนุสสรณ์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน ในงาน “สัปดาห์ความปลอดภัยในการทำงานภาคตะวันตก” ประจำปี 2555 ภายใต้อาณัติ “ก้าวสู่ประชาคมอาเซียนอย่างมั่นใจ แรงงานปลอดภัยและสุขภาพดี” ณ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี จังหวัดเพชรบุรี ซึ่งการรับรางวัลในครั้งนี้เป็นการรับรางวัลต่อเนื่องเป็นปีที่สอง แสดงถึงมาตรฐานการดำเนินงานและความตั้งใจตลอดจนเป็นการให้ความสำคัญในการบริหารและดำเนินงาน ของ “ท่าเรือประจวบ” ที่ตระหนักและใส่ใจในด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้เป็นอย่างดีและได้ยึดถือปฏิบัติตลอดมา

นางสาวฉัตรรัตน์ ทองพิมพ์ ตัวแทนฝ่ายบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (SMR) กล่าวว่า บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด นอกจากจะมีมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (OHSAS18001:2007) แล้วนั้นเรายังได้เข้าร่วมโครงการประกวดสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน จนได้รับรางวัลในระดับประเทศ ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เรามุ่งเน้นและใส่ใจในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานของพนักงาน รวมถึงผู้รับเหมา ไม่ให้เกิดอุบัติเหตุจากการทำงาน และโรคจากการทำงาน เรารู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่ง ถึงความร่วมมือของพนักงานทุกคน ตลอดจนผู้รับเหมา ใน

การใส่ใจมุ่งเน้นถึงความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ท่าเรือประจวบ จำกัด หรือ PPC ถือเป็นบริษัทในเครือของเอสเอสไอ ด้วยเงินลงทุนกว่า 14,000 ล้านบาท หรือประมาณ 55 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยได้รับการส่งเสริมการลงทุนจากคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (BOI) ท่าเรือพาณิชย์สากลของ PPC ถือเป็นท่าเรือที่มีร่องน้ำลึกที่สุดในประเทศไทย ให้บริการท่าเรือน้ำลึกเอกชน ซึ่งประกอบด้วยท่าเทียบเรือ 2 ท่า โดยมีวัตถุประสงค์หลักในการให้บริการ ขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์หลักของโครงการต่างๆ ที่อำเภอ บางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ นอกจากนี้ ยังให้บริการขนถ่ายสินค้า สำหรับเรือเดินทะเลและบริการท่าเรือ แก่บุคคลภายนอกด้วย

สำหรับขอขยายในการดำเนินงานธุรกิจ ให้บริการขนถ่ายวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเครือสหวิริยา บางสะพาน ให้บริการบรรทุกขนถ่ายสินค้าเรือเดินทะเลต่างประเทศและเรือชายฝั่งทุกชนิด ให้บริการท่าเทียบเรือ ให้บริการฝากเก็บสินค้าในโรงพักสินค้าและคลังสินค้า ทั่วมณฑลทั่วประเทศ